

---->4 เรื่องจริง...จากผู้หญิงถูกนอกใจ!!!

นำเสนอเมื่อ : 22 ส.ค. 2552

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์



ปัญหาครอบครัวมีสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดกับสองเลิกราที่ไม่จบลงด้วยคนนั้น นอกจากการไม่เข้าใจกันแล้ว การเอาใจไม่วางเป็นฝ่ายหญิงหรือชายก็ยังไม่ดีกันเองก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่บั่นทอนครอบครัวไม่แพ้กัน

และจากการศึกษาของ...เชื่อว่าผู้หญิงชายที่สำรวจถูกถามของชายและหญิงในเรื่องของความสัมพันธ์แบบไม่อื่นนั้นพบว่า มีผู้ชายถึง 60% ที่ตอบไม่ได้ผู้หญิงอื่น ในขณะที่ผู้หญิงเองก็มีเปอร์เซ็นต์สูงไม่แพ้กัน เพราะผลสำรวจเขาว่า 50% ของผู้หญิงไม่ได้คิดถึงกับคนรักเก่าเท่าไร

ทั้งนี้หรือที่ร้อยจากคำสารภาพของคนดูไม่ได้ซึ่งช่วยและหญิงยอมรับว่า ผู้หญิงต้องการได้รับการยอมรับและเอาใจจากคนรักอีกทีหนึ่ง ขณะที่ฝ่ายหนึ่งจะพอใจหรือจะเลิกกันไปเลยก็ขึ้นอยู่กับเสียงของหัวใจว่า ในที่สุดแล้ว "คุณยอมรับเขาอยู่หรือไม่"

อย่างไรก็ดี ในวันนี้ทางทีมงาน Life and Family ขอแนะนำประสบการณ์ตรง เรื่องราวในชีวิตจริงของผู้หญิง 4 คนที่เคยรับได้ว่า "พออยู่ถูก" มีผู้หญิงอื่น และมีความสัมพันธ์กันเลิกกาที่อื่นกัน จนกลายเป็นปัญหา "บุคคลที่สาม" เขามาพิงพิงและทำให้สภาพภาพครอบครัวสั่นคลอนอยู่ระยะหนึ่ง

อีกมากไป จนโรค

"ปริม" สาวออฟฟิศ ที่ค่อนข้างกลายเป็นคนแม่ลูกหนึ่ง เล่าให้ฟังว่า ก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานกับแฟน เธาก็พอทราบมาบ้างว่าแฟนมีคนอื่นด้วย แต่มันก็เป็นธรรมดาสำหรับชายที่จะเจ้าชู้บ้าง เราไม่ได้คิดอะไรมาก

"ก่อนแต่งงานเพียงไม่กี่เดือน เรามีความจำเป็นที่ต้องไปทำงานที่ต่างประเทศระยะหนึ่ง ก็มีคนบอกว่า เขามีคนอื่นแล้ว พอกลับมาถึงเมืองไทย เราก็ไปเจอบทสนทนาที่เขาคุยกับผู้หญิงคนอื่นจริงๆ ก็ไม่โธระ แต่ในที่สุดก็ยอมและตัดสินใจแต่งงานกัน"

แต่หลังจากที่แต่งงานกันได้ไม่นาน เขาและเธอก็มีอันต้องเลิกกากันไป ในขณะที่ลูกสาววัยมีอายุไม่ถึงขวบ ซึ่งสาเหตุที่นำมาสู่การเลิกกา นั้น ปริมเผยว่า ความรักที่มีมาถูกกันบทสนทนาวันหนึ่งมันก็ไม่อีกต่อไป

"ไม่รู้ว่าจะไม่รู้สึกดีกับเขา แต่เขาก็ให้อภัยและตัดสินใจแต่งงานกับเขา ผมเองก็ไม่ได้ด้วยก็ เพราะความรัก แต่เรารู้ดีดีไปว่า การแต่งงานแล้วจริงๆ เราจะไม่มีความสุขในครอบครัวของเรา จนในที่สุดปัญหาก็เริ่มตามมาไม่เข้าใจกันเหมือนวันแรกที่รักกัน และจบลงด้วยเหตุที่ถูกเขาไปไหน และนี่ก็ยกการกินนอีกต่อไป"

"เพราะเชื่อว่า ตัวคนต่างออกไปได้ทำให้ลูกเป็นเด็กมีปัญหาอย่างที่ใครคิด เด็กบางคนมีพ่อแม่แคบแคบ แต่เราก็มี ตั้งใจทำอะไรก็อยากทำก็อยากทำ เห็นภาพพ่อแม่ทะเลาะกันอีกแล้ว ที่ความมั่นใจเริ่มบั่นเคาะ เพราะเราได้ให้อภัยกับโลกภายนอกหลายครั้งแต่เขาจะไม่ได้อภัยกับเรา ในที่สุดเราเองก็ถึงทางตัน"

ทั้งนี้ สำหรับปริมแล้ว เธอยอมรับทั้งงานว่า เรื่องเหล่านี้มันไม่ได้มาจากไหนก็หมดหมด แต่เขาจับใจได้ว่าเขามีสวนใจคนอื่น ไม่ใช่คิดถึงกับเรา ผู้หญิงทุกคนคงดีแต่อยู่กับผู้หญิงไปเลย แม่ผู้ชายส่วนใหญ่จะไม่ทำจนยอมรับในสิ่งที่ทำ ถ้ายิ่งไม่ได้อะไรจากเขาดีกว่า

"สิ่งสำคัญที่สุดคือ ถ้ามีรักเขาอยู่ เราก็ควรให้อภัย โลกกว้าง และถ้าเราบ่พอจะพอใจหรือไม่ แต่สิ่งที่เขาทำนั้นเป็นเพราะนิสัยส่วนตัว จะเลิกกับเขาไปเลยหรือไม่ ก็ควรใครของเหลือ"

อยู่เพื่อรัก ทนเพราะรัก

"จะมีผู้หญิงสักกี่คนที่ทนอยู่กับผู้ชายที่ขึ้นชื่อว่าเพื่อนของลูก แต่กลับไปเลี้ยงดูเลี้ยงดูเลี้ยงดูเลี้ยงดู เล่าให้ฟังว่า เธอรับฟังว่าสามีของเธอทำอะไรก็ทำสามี" ใครจะหา?

หลายคนที่คิดไปต่างคนต่าง ถูกดูถูกมองข้ามแต่คิดจริงๆ และมีเชื่อว่า คงไม่มีผู้หญิงไหนยอมไปหมดทุกอย่างกันเป็นแน่ แต่เราที่สามีรักเราจริงๆ เมื่อถึงเรื่องจริงไม่รับง่ายๆ สำหรับ "ภรรยา" เราเจออะไรก็เจอจริงๆ ยอมรับว่า เธอเป็นคนหนึ่งที่ยอมอยู่กับสามีที่พูดและทำเรื่องอื่นเป็นรายชื่อกันลง

"เรามีลูกด้วยกันหลายคน ก็รับได้ทุกอย่างแล้ว ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหามาให้หนักใจขนาดนี้มาก่อน จนวันที่รู้ว่าสามีมีคนอื่น เพราะเขาไม่เคยบอกกับเรา กลับมาที่วันก็จะมีเรื่องทะเลาะกัน บางครั้งก็พูดกับเรา"

"ใจนี่ก็อยากเลิกไปเลย แต่ก็ใจสู้ก็สู้ไม่ได้เพราะลูก ลูกไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อน เราไม่เคยทะเลาะกับลูกเห็น อีกอย่างคือ ลูกก็ทำกันดี ถ้าเลิกกันมันก็มีผลกระทบหลายอย่างชื่อเสียงของเขาจะดีพอเสียหายไปเลย"

"ทุกวันนี้เราก็กู้กันไป อันนี้ถือว่าสามี และพอของลูก เรารักเขาจริงๆแหละ ตอนนั้นก็ทำใจแล้ว เขายกจะทำอะไรก็ทำ เราไม่ห่วง เพราะเขาไปก็ไปสละไปเลย เราที่ใจของเราใจแข็งแรงแทนจะดีดีกว่า และที่สำคัญของเราก็ ก็อยู่ที่เขา"

เพราะด้วยเหตุผลที่ยังรักสามีและรักลูก ทำให้ภรรยาซึ่งควรพิในการตัดสินใจของตัวเอง แต่กลับเลือกได้ ก็รักก็ยังมีหัวใจรักสามีกลับมาเป็นคนเดิม เหมือนตอนที่รักกันใหม่ๆ รักเธอด้วยความที่คนยอม ไม่ใช้รักด้วยความแค้นแค้นเหมือนที่เคย ซึ่งสำหรับภรรยาแล้ว เธอมองว่า การที่ผู้ชายไม่มีคนอื่นนั้น หากเป็นเพื่อนกัน จะตัดสินใจทำอะไรก็อยากทำอะไรเป็น "สามี-ภรรยา" กันแน่นอน

เจ้าชู้มาก จาก "สามี" เหลือเพียง "เพื่อน"

"กว่าจะมีสามีที่ผ่านมา เราทั้งคู่กลายเป็นเพื่อนที่สนิทกันโดยปริยายหลังจากที่เราเลิกกันเพราะเขามีสวนคนอื่น ในขณะที่ลูกสาวเพิ่งได้เพียงสามขวบ"

การเลิกกาที่เธอไม่ได้หมายความว่าเธอเลิกคิดถึงเขาแล้ว เพราะจากการที่ได้อยู่ด้วยกัน "ออย" ผู้หญิงเก่งในระดับริหารอีกทีหนึ่งที่ประสบปัญหา "บุคคลที่สาม" ในขณะที่เธอกำลังล้มลุกคลุกคลานและคนเดียวของครอบครัว

ออยเล่าว่า สามีของเธอเริ่มไม่รักเธอตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว แต่เขาก็เข้าใจว่านั่นเป็นธรรมชาติของผู้ชาย คนหนึ่งหัวเราะถนัดใจแล้ว เขาก็เลิกแล้ว และยังรักอยู่ด้วยอันจะหยุดพฤติกรรมเหล่านั้นได้

"มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลย ความจริงไม่ได้ดังใจ เขายังคงมีเด็กมีน้อยและมีแบบถาวร จนในที่สุดเราก็ตัดสินใจแยกทางกัน ทุกวันนี้เขาก็มีครอบครัวใหม่กับผู้หญิงคนอื่น มีลูกด้วยกัน แต่เขาก็รับเรื่องเป็นเพื่อนที่ดีต่อหน้านะ ยังคิดถึงกันอยู่ เขายังเป็นพ่อของลูก ที่ทำหน้าที่ได้ดีพอสมควร ลูกก็เข้าใจดี"

ทั้งนี้ ออยได้เสนอความเห็นว่าการที่ผู้ชายไม่คิดถึงกับเราแล้ว ถ้าอยู่กับเขาแล้วไม่รักก็ทิ้งก็ทิ้งเขาไปก็ไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะ ผู้หญิงบางคนรับไม่ได้ก็เลิกโดยปราศจากการให้อภัย ขณะที่อีกหลายคนอาจจะยังรัก จึงเลือกที่จะเป็นผู้ใจกว้างสักครั้งหนึ่งก็มี

อยากได้มากโซ่มัย เอาไปเลย!!!

กรณีสุดท้ายที่ร้ายแรงแต่ก็จบกันแบบแฮปปี้เ็นสิ่ง สำหรับครอบครัวของ "มิน" ที่อยู่ร่วมบ้านของอดีตสามีใจไม่คิด หลังจากสามีไม่พูดความซนซนจากข้างนอก หลังจากที่เขาได้กลับมาแล้วหลายครั้ง ซึ่งครั้งสุดท้ายก่อนเขาจะเลิกกาอยู่กับมิน เธอตัดสินใจเปิดโอกาสให้สามีย้ายมาอยู่ไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นเลยก็เสีย

"ตอนนั้นมีลูกสองคนแล้ว เขาก็ไปเจอเพื่อนหน้าตาดี แต่ผู้หญิงชอบเพราะในสังคมต่างจังหวัดนั้น ถ้าผู้ชายคนไหนพอจะมีเงินก็มักจะชอบเป็นธรรมชาติ ตัวเขาเองก็เที่ยว รักสนุก แต่ไม่จริงจังอะไร และที่สำคัญ เมื่อมีสามีเก่าที่แล้ว ใครจะเลิกกับใครคนใด"

เธอเล่าว่า ในช่วงที่ยังไม่ได้แต่งงานกันนั้น มีผู้หญิงเจ้าชู้หลายคนมาออกหลังจากแต่งงานแล้ว ซึ่งเธอก็ไม่ชอบคนเจ้าชู้ แต่พอมาเจอกับตัวก็ตัดสินใจก่อนเลย

"มีอยู่วันหนึ่ง มีผู้หญิงมั่วซั่วมาหาที่บ้านแล้วบอกว่าคืนนี้ต้องเป็นลูกของสามีเรา พ่อแม่ของสามีก็ไม่มีที่คิดชอบเพราะงานมากกว่า ลูกชายแต่งงานเพียงครั้งเดียว ลูกจะไปก็ดูดีแต่ก็ดูเป็นใจรักไปก็เลยรับกับเขาเอง"

"ตอนนั้นไม่เผลอ ลูกก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยตั้งแต่แรกกับว่า เป็นเมียเขาโซ่มัย เราก็ไปเรียกเขาว่า ผู้หญิงที่น่ารักเลย สามีก็ยอมรับ เพราะบอกว่าไม่ใช่ออกของเขา ซึ่งเราเองก็ไม่รู้เรื่องเท็จจริง เลยบอกว่าให้ทั้งคู่ไปอยู่ด้วยกันเลย"

"ถ้าอยากได้เข้ามา ก็ไปเลย เราเลี้ยงลูกเองได้ ซึ่งสามีเราก็ไม่ยอมไป ขณะที่ผู้หญิงเองก็ไม่เอา จะเอาแต่เงิน...ตอนนั้นอยู่ๆ มีผู้หญิงที่อยากจะรับผู้ชายเพราะอยากได้เงินเยอะมาก ซึ่งหลังจากสามีก็เลิกกาไปเลย"

มีอยู่ว่า เธอกำลังในวันนั้นเป็นภาพที่ฝันไม่จริงจริง แต่สิ่งที่คิดไปก็ตัดสินใจแล้ว ไม่ดีอะไรแต่เพราะเธอเองก็เคย แต่อาจเป็นโชคชะตาครอบครัวของเธอ ที่โลกกว้างสุดท้ายที่สามีได้รับ เขายังสักกินเห็นแก่ครอบครัว กลับตัวกลับใจ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงอีก

อย่างไรก็ดี จากประสบการณ์ตรงของผู้หญิงทั้ง 4 คนนี้ ทำให้เรารู้ว่า ทางออกของผู้หญิงทุกคนที่เจอปัญหาความเจ้าชู้ของผู้ชายนั้น ก่อนจะตัดสินใจเลิกกา นั้น การบ่นกาวทางคนก็ยังคงพูดเอาใจความที่ให้อภัย โลกกว้าง และความรักมาก่อนแล้ว ขณะที่ตัวบ่นบ่นที่พูดที่ทำให้คนเป็น "แม่" หลายคนต้องอดทนและคิดแล้วตัดสินใจก่อนจะตัดสินใจทำอะไรไปนั้นคือ "ลูก" นั่นเอง

อาจตั้งตัวไม่ทัน (เมื่อความรักเข้าตา)

แต่ขอให้อ่านหนังสือและสิ่งที่ดีที่ในเวลาเมื่อปัญหาเข้ามาจะครับ!!

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก เดลินิวส์



<http://www.manager.co.th/Family/ViewNews.aspx?NewsID=9520000095506>

<http://www.naronk.org/uboard/show.php?Category=thai&No=1020>